

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

- Chương trình làm việc EEF-2019 sẽ bao gồm hơn 70 sự kiện

- Tổng thống V.Putin gửi thông điệp chào mừng các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V

- Hội nghị bàn tròn về chủ đề doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Viễn Đông diễn ra trước thềm EEF-2019



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

22/8/2019, TASS, «Rossyiskaya gazeta», «Gazeta.ru», «Izvestia», Lenta.ru, «Interfax», RT

Các chuyên gia thảo luận về triển vọng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Viễn Đông trước thềm EEF-2019

Tại Moskva, trong quá trình chuẩn bị hướng tới Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V, đã diễn ra hội nghị bàn tròn với chủ đề “Doanh nghiệp nhỏ tại Viễn Đông. Cơ hội, điều kiện, ưu đãi” với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bộ phát triển Viễn Đông, Quỹ phát triển Viễn Đông, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Viễn Đông và tổ chức “OPORA RUSSIA”.

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, tại Vùng Liên bang Viễn Đông hiện đang có hơn 300 nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đã có 20 đặc khu phát triển ưu tiên được thành lập, quy tụ 369 nhà đầu tư cư trú, triển khai các dự án với tổng giá trị đầu tư 2,5 nghìn tỷ RUB. 95 dự án tại các đặc khu phát triển ưu tiên đã được triển khai, dự kiến tạo ra hơn 61 nghìn việc làm mới. Trong khi đó, những ưu đãi của cơ chế Cảng tự do Vladivostok đang được áp dụng cho 1404 nhà đầu tư cư trú với tổng vốn đầu tư là 698,5 tỷ RUB, dự kiến tạo ra hơn 68 nghìn việc làm mới.

22/8/2019, «Interfax»

Các đội tuyển sumo Nga và Nhật Bản sẽ gặp nhau tại EEF-2019

Các trận thi đấu giữa đội tuyển sumo Nga và Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 4/9 tại Vladivostok trong khuôn khổ chương trình thể thao của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V. Các màn so tài này sẽ là một phần của chương trình Ngôi nhà sumo Nga-Nhật, được tổ chức trong những ngày Diễn đàn tại triển lãm “Đường phố Viễn Đông”.

Ngoài ra, trong chương trình Ngôi nhà sumo Nga-Nhật còn có các buổi biểu diễn của những võ sĩ sumo và võ sĩ vật cổ truyền khuresh của người Tuva, làm quen với triết lý sumo dưới dạng tương tác, và các buổi trình diễn nghệ thuật, âm nhạc.

<http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?sec=1725&id=1058496>

22/8/2019, «Izvestia»

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự EEF-2019

Thông tin trên được đưa ra trong buổi gặp giữa Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hàn Quốc tại Liên bang Nga Lee Sok-bae. Tại buổi gặp, các bên đã thảo luận về việc đoàn đại biểu Hàn Quốc tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V, diễn ra vào 4-6/9 tại Vladivostok.

<https://iz.ru/912855/2019-08-22/delegatciiu-respubliki-koreia-na-vef-2019-vozglavit-vitce-premer-po-ekonomike-ministr-planirovaniia>

22/8/2019, TASS

Tại EEF sẽ bàn về những cơ chế mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Viễn Đông

Những biện pháp và cơ chế có thể áp dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các địa phương Viễn Đông sẽ là một trong những chủ đề thảo luận của chương trình làm việc Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V.

Vấn đề thúc đẩy phát triển kinh tế sẽ được bàn bạc tại phiên thảo luận “Cạnh tranh của các nước để tăng trưởng kinh tế. Kế hoạch của Nga?”. Tham dự phiên thảo luận sẽ có đại diện các bộ ngành Liên bang, cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương Viễn Đông và các chuyên gia quốc tế. Điều hành phiên thảo luận sẽ là ông B.Titov - đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp.

Dự kiến, tại phiên thảo luận các đại biểu sẽ đưa ra những giải pháp để đưa vào “Lộ trình tăng trưởng bền vững ngành kinh tế phi nguyên liệu của Nga”.

<https://tass.ru/v-strane/6786968>

21/8/2019, «Komsomolskaya pravda»

Tổng thống V.Putin gửi thông điệp chào mừng các khách mời và đại biểu tham dự EEF

Trong thông điệp chào mừng của Tổng thống Liên bang Nga có viết: “Phát triển vùng Viễn Đông, củng cố tiềm năng kinh tế, công nghệ mới của vùng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là những ưu tiên quan trọng, tất yếu của chúng ta, là nhiệm vụ của cả nước. Trong thời gian qua đã có những biện pháp nghiêm túc, đột phá được áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp trong khu vực, xây dựng các đặc khu phát triển ưu tiên. Các công trình hạ tầng công nghiệp, xã hội, giáo dục, thể thao được đưa vào vận hành. Việc xây dựng khu vực có cơ chế pháp lý đặc biệt – Cảng tự do Vladivostok nhận được sự quan tâm lớn. Quan hệ đối tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Nga và các nước Châu Á – Thái Bình Dương được củng cố”.

Tổng thống V.Putin đồng thời cũng bày tỏ tin tưởng, rằng Diễn đàn lần này sẽ diễn ra trên tinh thần xây dựng, là khởi đầu cho nhiều dự án mới, tiềm năng, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác và đối tác cùng có lợi.

<https://www.kp.ru/daily/27019.4/4081280/>

20/8/2019, RIA «Novosti»

Chương trình làm việc của EEF sẽ bao gồm hơn 70 sự kiện

Chương trình làm việc sẽ bao gồm các phiên thảo luận, bữa sáng làm việc, hội thảo bàn tròn và đối thoại kinh doanh. Chương trình bao gồm 4 khối chủ đề thảo luận chính: “Giải pháp mới để đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế”, “Cải thiện môi trường kinh doanh”, “Viễn Đông và Châu Á – Thái Bình Dương: phát triển cơ hội hợp tác” và “Giải pháp mới để nâng cao chất lượng cuộc sống”. Sự kiện trung tâm của Diễn đàn sẽ là phiên họp toàn thể với sự tham dự của Tổng thống V.Putin. Ngoài ra, trong khuôn khổ EEF-2019 sẽ diễn ra các phiên đối thoại kinh doanh với sự tham gia của các doanh nghiệp Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và Châu Âu.

<https://ria.ru/20190820/1557668678.html>

19/8/2019, Lenta.ru

Alexandr Shlemenko sẽ thượng đài dịp EEF-2019

Giải MMA quốc tế Roscongress Vladivostok Combat Night lần thứ nhất trong khuôn khổ chương trình thể thao của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V sẽ diễn ra vào ngày 5/9 tại Vladivostok. Trận đấu tâm điểm của giải sẽ diễn ra giữa hai võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng trung là võ sĩ người Nga A.Shlemenko và võ sĩ người Mỹ C.Honeycutt.

<https://lenta.ru/pressrelease/2019/08/19/shlemenko/>

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG

22/8/2019, «Interfax»

18,7 tỷ RUB đầu tư vào cụm nông nghiệp sinh học tại Primorye

Theo thông tin từ bộ phận báo chí của Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông, vốn đầu tư vào xây dựng cụm nông nghiệp sinh học tại đặc khu phát triển ưu tiên “Mikhailovsky”, vùng Primorye sẽ là 18,7 tỷ RUB. Dự án do tập đoàn “Arnika” thực hiện. Dự kiến, hai nhà máy trong cụm sẽ được đưa vào hoạt động ngay trong năm sau.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1058177&sec=1679>

19/8/2019, TASS

Festival “Mặt nạ vàng” sẽ mở đầu chương trình phát triển nghệ thuật sân khấu tại Viễn Đông

Vào ngày 26/8, các vở kịch đạt giải của festival “Mặt nạ vàng” sẽ được công diễn, mở đầu cho chương trình phát triển nghệ thuật sân khấu tại Viễn Đông, - vốn sẽ được triển khai trong hai năm 2019 và 2020. Dự án này là ý tưởng của NSND Liên bang Nga E.Mironov, được Tổng thống Liên bang Nga cùng các cơ quan chính quyền Liên bang và địa phương ủng hộ.

Trong khuôn khổ chương trình phát triển nghệ thuật sân khấu, các nhà hát Viễn Đông sẽ nhận được hỗ trợ để làm mới kịch bản và mời các đạo diễn trẻ, tài năng. Ngoài ra, để củng cố quan hệ sáng tác và trao đổi sáng tác giữa các nhà hát trong khu vực, sẽ có nhiều festival nhà hát Viễn Đông được tổ chức trong năm 2019 và 2020.

<https://tass.ru/kultura/6774308>